

พยากรณ์สินค้าเกษตร

ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2566 - มกราคม 2567

สัญลักษณ์



ปกติ



มีปัญหาราคาสูง



มีปัญหาราคาต่ำ



สินค้า	ช่วงพยากรณ์			การพยากรณ์ในช่วง 3 เดือน	หมายเหตุ ช่วงออกสู่ตลาด
	พ.ย.66	ธ.ค.66	ม.ค.67		
กลุ่มสินค้าผลิตเพื่อส่งออก					
ข้าวหน้าปี	■	■	■	ข้าวหน้าปีออกสู่ตลาดมากในช่วงพฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยคาดการณ์ผลผลิตมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ ประกอบกับอินเดียได้ลดราคาส่งออกขั้นต่ำ (minimum export price :MEP) ข้าวบาสมาดิลดลงประมาณร้อยละ ๒๐ เพื่อให้ข้าวฤดูกาลใหม่ที่จะออกสู่ตลาดสามารถแข่งขันด้านราคากับผู้ส่งออกประเทศอื่นได้ ส่งผลให้ราคาข้าวไทยมีแนวโน้มปรับตัวลดลง อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยบวกจากค่าเงินบาทยังคงอ่อนค่า และมีความต้องการซื้อข้าวของหลายประเทศ เพื่อใช้เก็บเป็นความมั่นคงทางอาหารภายในประเทศ ยังคงมีอยู่ต่อเนื่อง เป็นผลดีต่อภาคการส่งออกข้าวไทย และมาตรการภาครัฐที่จะช่วย	ส.ค. - พ.ค.
มันสำปะหลัง	■	■	●	ช่วงเดือน พ.ย.๖๖ - ม.ค.๖๗ เป็นช่วงที่ผลผลิตมันสำปะหลังออกสู่ตลาด ประมาณ ๙.๗๔ ล้านตัน (๓๕%) ของปริมาณทั้งประเทศโดยผลผลิตออกในเดือน พ.ย.๖๖ (๖.๔๕%) ของปริมาณทั้งประเทศโดยผลผลิตออกในเดือนพ.ย.๖๖ (๖.๔๕ %) ธ.ค.๖๖ (๙.๖๕%) และออกสู่ตลาดมากตั้งแต่เดือน ม.ค.๖๗ (๑๘.๙๓%) ราคาที่เกษตรกรขายได้มีแนวโน้มอยู่ในเกณฑ์ดี เนื่องจากรัฐบาลมีมาตรการรักษาเสถียรภาพราคามันสำปะหลัง ปี ๒๕๖๖/๖๗ จำนวน ๔ โครงการ ประกอบด้วย โครงการของกรมการค้าภายในจำนวน ๒ โครงการ คือ ๑.โครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกมันสำปะหลัง ปี ๒๕๖๖/๖๗ และ ๒. โครงการยกระดับศักยภาพการแปรรูปมันสำปะหลัง (เครื่องสับมันฯ) และโครงการของ ธ.ก.ส. จำนวน ๒ โครงการ คือ (๑)โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมมันสำปะหลังและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปี ๒๕๖๖/๖๗ และ (๒)โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันสำปะหลัง ปี ๒๕๖๖/๖๗ ด้านสถานการณ์การค้า จีนซึ่งเป็นผู้ค้าสำคัญประเทศเศรษฐกิจชะลอตัว ประกอบกับความต้องการใช้เอทานอลสำหรับกลุ่มสารเคมีลดลง แต่อุปทานมีมาก โดยคาดว่า ปีนี้ผลผลิตข้าวโพดของจีนปริมาณเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา และมีราคาสูงกว่า อาจส่งผลถึง	ม.ค. - มี.ค.๖๗ (ออกสู่ตลาดมาก)
สับปะรด	■	■	■	คาดว่าผลผลิตจะออกสู่ตลาดมากขึ้นในเดือน พ.ย.๖๖ ต่อเนื่องถึง ธ.ค. ๖๖ และจะออกน้อยลงในเดือนม.ค.๖๗ ราคาเคลื่อนไหวในเกณฑ์ดีภาพรวมสถานการณ์ปกติ	
ยางพารา	●	●	●	คาดว่าราคายางมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นแต่ยังคงเคลื่อนไหวในเกณฑ์ค่อนข้างต่ำแม้จะมีปัจจัยบวกจากราคาน้ำมันดิบที่อยู่ในเกณฑ์สูงและเศรษฐกิจของประเทศจีนซึ่งเป็นผู้นำเข้าหลักของไทยขยายตัวแต่ภาวะเศรษฐกิจโลกโดยรวมที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่และความต้องการใช้ยางในอุตสาหกรรมมียางที่หดตัวลงเป็นปัจจัยกดดันการ	ม.ค. - ธ.ค.
กุ้งขาวแวนนาไม	■	■	■	คาดว่าแนวโน้มราคาไก่มีชีวิตหน้าฟาร์มและราคาขายปลีกขึ้นส่วนไก่อาจทรงตัวหรือปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย จากปริมาณขึ้นส่วนไก่ที่สะสมอยู่ในระบบลดลง จากภาวะการค้าที่ชะลอตัวในช่วงก่อนหน้าทำให้เกษตรกรนำไก่เข้าเลี้ยงลดลง	
ไก่เนื้อ	■	■	■	คาดว่าแนวโน้มราคาไก่มีชีวิตหน้าฟาร์มและราคาขายปลีกขึ้นส่วนไก่อาจทรงตัวหรือปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย จากปริมาณขึ้นส่วนไก่ที่สะสมอยู่ในระบบลดลง จากภาวะการค้าที่ชะลอตัวในช่วงก่อนหน้าทำให้เกษตรกรนำไก่เข้าเลี้ยงลดลง	

สินค้า	ช่วงพยากรณ์			การพยากรณ์ในช่วง 3 เดือน	หมายเหตุ ช่วงออกสู่ตลาด
	พ.ย.66	ธ.ค.66	ม.ค.67		
กลุ่มสินค้าผลิตเพื่อบริโภคภายในประเทศ					
มะนาว	■	■	■	คาดว่า ผลผลิตมะนาวทยอยเข้าสู่ตลาดเพิ่มขึ้น ราคาเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาด	
หอมแดง	■	■	■	คาดว่าเกษตรกรจะเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตฤดูกาล ปี ๒๕๖๖/๖๗ ได้ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นแห่งแรก	พ.ย. - พ.ค.
หอมหัวใหญ่	-	■	■	คาดว่าเกษตรกรจะเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตฤดูกาล ปี ๒๕๖๖/๖๗ ได้ตั้งแต่เดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ แนวโน้มราคาอยู่เกณฑ์ดีช่วงต้นฤดู	ธ.ค. - เม.ย.
กระเทียม	-	-	■	คาดว่าผลผลิตเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ในช่วงต้นฤดูเกษตรกรจำหน่ายผลผลิตทั้งกระเทียมสด และขวนเพื่อทยอยจำหน่ายเป็นกระเทียมแห้ง โดยผู้ประกอบการมีความต้องการผลผลิต ฤดูกาลใหม่เพื่อป้อนตลาด แนวโน้มราคายังอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี	ม.ค. - เม.ย.
สุกร	■	■	■	คาดว่า ภาวะการค้าและความต้องการบริโภคเพิ่มขึ้นจากเริ่มเข้าสู่เทศกาลท่องเที่ยว ฤดูหนาว และคาดว่าราคามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย	
ไข่ไก่	■	■	■	คาดว่าแนวโน้มราคาไข่ไก่อาจปรับลดลง จากปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง จากสภาพอากาศที่เย็นลงเอื้ออำนวยในการให้ไข่ของไก่ไข่	
ปาล์มน้ำมัน	■	■	■	<ul style="list-style-type: none"> - สศก. พยากรณ์ผลปาล์มเดือน พ.ย. - ธ.ค.๖๖ ออกสู่ตลาดลดลงตามฤดูกาลผลิตที่ ๑.๔๐, และ ๑.๑๐ ล้านตัน ตามลำดับ ขณะที่เกษตรกรและโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มคาดผลผลิตจะอยู่ที่ ๑.๔๐ - ๑.๕๐ ล้านตัน - ความต้องการใช้ในประเทศยังคงมีอย่างต่อเนื่อง ทั้งภาคบริโภค อุตสาหกรรม สำหรับภาคพลังงาน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากอยู่ในช่วงเทศกาลท่องเที่ยว ขณะที่ภาคการส่งออกชะลอตัวลง - ปริมาณสต็อกน้ำมันปาล์มดิบเคลื่อนไหวอยู่ในระดับต่ำกว่าระดับสต็อกปกติ (safety stock = ๓๐๐,๐๐๐ ตัน) - ราคาผลปาล์มและน้ำมันปาล์มดิบเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์สูง 	
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	■	■	■	<p>สศก.คาดว่าผลผลิตปี ๒๕๖๖/๖๗ จะออกสู่ตลาดในช่วง พ.ย.๖๖ - ม.ค.๖๗ ประมาณ ๒.๖๙ ลต.(๕๔.๙๒%) ของปริมาณผลผลิตทั้งประเทศที่ ๔.๘๙ลต. แต่จากภาวะภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงในช่วงต้นฤดูการผลิตส่งผลให้ผลผลิตออกสู่ตลาดล่าช้าและคาดว่า จะออกสู่ตลาดน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ จากปริมาณน้ำฝนที่เพิ่มขึ้นจะช่วยให้ต้นข้าวโพดได้รับปริมาณน้ำเพียงพอ ซึ่งจะส่งผลให้ผลผลิตรุ่นนี้ออกสู่ตลาดมากในช่วงนี้</p> <p>สำหรับสถานการณ์ด้านราคามีแนวโน้มปรับตัวลดลง ซึ่งเป็นไปตามกลไกตลาด ประกอบกับภาครัฐกำหนดให้นำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วง ก.พ.-ส.ค. และห้ามนำเข้าช่วงเดือน ก.ย.-ม.ค. ของทุกปี ซึ่งเป็นช่วงที่ผลผลิตในประเทศออกสู่ตลาดมาก ผู้ผลิตอาหารสัตว์ยังคงต้องการผลผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อเก็บสต็อกและเพื่อใช้ซึ่งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ยังเป็นวัตถุดิบที่จำเป็นและมีคุณค่าทางโภชนาการสำหรับสัตว์มากกว่าวัตถุดิบทดแทนอื่น และมีราคาที่ถูกกว่า ข้าวสาลีหรือข้าวบาร์เลย์ อย่างไรก็ตาม ภาวะสงครามความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนยังไม่มีทีท่าว่าจะยุติลง ยังคงส่งผลกระทบต่อเนื่อง ในหลายประเทศเกิดวิกฤตด้านวัตถุดิบอาหารสัตว์ขาดแคลน และประเทศผู้ผลิตสำคัญอาจกำหนดมาตรการห้ามส่งออกสินค้าวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์ หรือเก็บภาษีส่งออก</p> <p>ทั้งนี้ หน่วยงานภาครัฐอยู่ระหว่างพิจารณากำหนดนโยบายในการกำกับดูแลสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ราคาอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมและมีเสถียรภาพ เกิดความสมดุลภาคอุตสาหกรรมอาหารสัตว์มีวัตถุดิบที่เพียงพอและมีคุณภาพ ในการผลิตอาหารสัตว์ รวมถึงการบริหารจัดการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และวัตถุดิบทดแทนจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยให้มีความเข้มงวดในการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน</p>	ออกมากช่วง ก.ย. - ธ.ค.๖๖ ประมาณ ๔ ลต. (๘๓%) ของปริมาณผลผลิต ทั้งประเทศที่ ๔.๘๙ ลต.

สินค้า	ช่วงพยากรณ์			การพยากรณ์ในช่วง 3 เดือน	หมายเหตุ ช่วงออกสู่ตลาด
	พ.ย.66	ธ.ค.66	ม.ค.67		
กลุ่มสินค้าที่ต้องนำเข้า					
กาแฟ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	คาดว่าเกษตรกรจะเก็บเกี่ยวผลผลิตฤดูกาล ปี ๒๕๖๖/๖๗ และผ่านกระบวนการตากสี ก่อนนำออกจำหน่ายในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ ผลผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ในประเทศ	พ.ย. - มี.ค.
มะพร้าวผลแก่	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	- เป็นช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดลดน้อยลงตามฤดูกาล โดยในช่วงเดือน พ.ย.๖๖-ม.ค.๖๗ จะมีผลผลิตออกสู่ตลาดประมาณ ๖๔,๐๐๐ - ๖๕,๐๐๐ ตัน/เดือน ขณะที่โรงงานแปรรูปมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ต้อง มีการนำเข้าจากต่างประเทศ	ม.ค.-ธ.ค. (ออกมาก เม.ย.-ก.ค.)
ถั่วเหลือง	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	- ถั่วเหลืองฤดูฝนออกสู่ตลาดมาก คาดว่าราคาเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง - ราคาตลาดต่างประเทศมีแนวโน้มปรับตัวลดลง เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดและมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ ขณะที่ตลาดมีความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจ	ม.ค.-พ.ค.๖๖ ถั่วเหลือง ส.ค.-พ.ย.๖๖ ถั่วฝน
กากถั่วเหลือง	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	- คาดว่าราคาตลาดในประเทศจะเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ปกติ ตามภาวะการค้ำที่มีแนวโน้มทรงตัว - ราคาต่างประเทศมีแนวโน้มปรับตัวลดลง เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้น	ทั้งปี
ปลาป่น	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	- คาดว่าปริมาณวัตถุดิบในประเทศเข้าสู่โรงงานปลาป่นใกล้เคียงกัน เนื่องจากปัญหาพายุมรสุมในประเทศ แต่ราคาปลาป่นมีแนวโน้มทรงตัวเช่นเดียวกับราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ในหมวดโปรตีนชนิดอื่นๆ เช่น กากถั่วเหลือง - คาดว่าปริมาณวัตถุดิบในตลาดต่างประเทศเข้าสู่โรงงานอาหารสัตว์อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเปรูยังคงอนุญาตให้	ทั้งปี